

Số: 3413/UBND-TH

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 7 năm 2021

V/v triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm 2021

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Kết luận số 247-KL/TU ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (có Văn bản kèm theo); trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp đã được giao, kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, địa phương; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung triển khai các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh⁽¹⁾ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; xây dựng kịch bản điều hành đảm bảo đạt và vượt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP) năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025; báo cáo UBND tỉnh trước ngày **25/7/2021**.

2. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, nhất là Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc-xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh với cách làm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Chuẩn bị tổ chức thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ của dịch Covid-19 trên địa bàn để kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

¹ Tại Công văn số 2673/UBND-TH ngày 12/6/2020 và Thông báo số 61/TB-UBND ngày 11/6/2021, UBND tỉnh yêu cầu báo cáo trước ngày 30/6/2021, tuy nhiên đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có báo cáo.

Kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 43/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

3. Theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, quyết liệt bảo đảm hoàn thành dự toán được giao trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.

4. Quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công tại Công văn số 2715/UBND-TH ngày 15/6/2021 và số 3202/UBND-TH ngày 12/7/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ. Rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với từng dự án, đặc biệt là các dự án ODA theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài; kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ cho các dự án đầu tư công.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn theo Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát.

7. Tăng cường phát triển sản xuất công nghiệp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện, thế mạnh của từng địa phương. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác lập quy hoạch tỉnh, không để chậm trễ, khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường quản lý, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

8. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, năng lực, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính gắn với chuyên đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Tranh thủ thời cơ để đẩy mạnh chuyên đổi số trong bối cảnh đại dịch Covid-19; phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ trực tuyến, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

9. Thường xuyên giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có các biện pháp khống chế, dập dịch kịp thời; chủ động làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm duy trì sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, nhất là thương mại điện tử, chuyển đổi số trong nông nghiệp; mở rộng và phát triển thị trường nội địa; tập trung phát triển, nâng cao năng lực xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của địa phương; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm. Đảm bảo duy trì hoạt động giao thông, vận tải thông suốt. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với những xã đã đạt chuẩn.

10. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các Khu công nghiệp trên địa bàn.

11. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, có hình thức đào tạo linh hoạt, phù hợp (trực tuyến, từ xa...), thích ứng với diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trình độ ngoại ngữ, tin học cho học sinh phổ thông các cấp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ chuyên đổi số và hội nhập quốc tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ngoại ngữ cho học sinh phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Tỉnh ủy theo quy định và quy chế làm việc hiện hành.

12. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp theo thẩm quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người; phòng, chống tham nhũng hiệu quả, ngay tại cơ sở.

13. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới theo kế hoạch đã đề ra, nắm chắc diễn biến tình hình để bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú, nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn. Làm tốt công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Bình, huyện Phú Lương năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn, chất lượng.

14. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay tại địa phương, cơ sở; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

15. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện. / *luu*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư: Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVX. *Chi*

CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Hùng